

องค์การบริหารส่วนตำบล  
 สำนักงานปลัด  
 ส่วนการคลัง  
 ส่วนโยธา  
**อวมทศ**  
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
รับที่ ๖๗๖ (๐๑)  
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕  
เวลา

ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๕๗๒

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย  
ถนนสีปรี นม ๓๐๑๕๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งกำหนดส่งงานทางวิชาการกรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  
(ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา นม ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๘๘  
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอปักธงชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต  
แจ้งว่า ได้กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นกรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)  
ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอปักธงชัยจึงขอแจ้งให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำบัญชีสรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ผู้ขอรับการประเมิน ๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่  
ตรวจประเมินผลงานของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่มีผลการประเมิน  
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา (เยียวยา) อยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” และปรับปรุงหรือแก้ไขผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยระบุงค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน  
ดังนี้ “ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  
ในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด  
เป็นกรรมการ จำนวน ๓ คน” ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย และให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย  
ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานสำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจาก  
การปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ส่งจ่ายเป็น “ตราพท์” ธนาคารกรุงไทย ในนาม “เงินนอกงบประมาณ กรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น” ในอัตรา ๓,๑๐๐ บาท ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย รวมกันในตราพท์ เพียง ๑ ฉบับ เท่านั้น  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๓. รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ส่งจังหวัด  
ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยแยกเป็นชุด จำนวน ๓ ชุด ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย แต่ละชุด  
ประกอบด้วย สำเนาแบบคำขอให้ข้าราชการฯ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินด้านที่ ๓  
(ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน), แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
(แบบ วฐ.๒/๑) และผลงานทางวิชาการ ปิดด้วยใบปะหน้าชุดผลงาน เพื่อนำส่งคณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป

/๕. ให้มอบหมาย...

